

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้อง 224 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ศศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	ผู้เขียนบทความวิจัยจะต้องเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ ยอมรับและได้มาตรฐาน ส่วนสถานศึกษาจะต้องหา มาตรการสนับสนุนการผลิตผลงานสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือแม้แต่การพัฒนาหลักสูตร หรือบางรายวิชา เช่น ประเด็นปัญหาพิเศษ การสัมมนาวิชาต่างๆ สามารถ เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ทำการพัฒนาบทความ และเผยแพร่
2	ดร.สิทธิพร เขาอ่อน	อย่างไรก็ดีภายใต้การบริหารจัดการบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ให้ได้มาตรฐาน มีข้อคิดที่น่าสนใจว่า ใครคือ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ ถ้ากระบวนการศึกษา สามารถบูรณาการภารกิจของสถานศึกษาทั้งเรื่องการจัด การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นเรื่องยึดโยงการวิจัย เพื่อมุ่งพัฒนาสังคม เพื่อแก้ปัญหาาร่วมกันให้สังคมเกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในกระบวนการเรียนการสอน ของสถานศึกษาควรยึด โจทย์วิจัยในสังคมหรือชุมชนเป็น ตัวตั้ง
3	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	ทำอย่างไรเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีขีด ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อทำภารกิจของมหาวิทยาลัย ทุกด้านได้อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นการเรียนรู้ที่ตอบสนอง สังคม ไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ดังนั้น อาจารย์ ควรมีการทบทวนการเรียนการสอนที่ควรนำนักศึกษา ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ของชุมชน ตามบริบท ของแต่ละมหาวิทยาลัยและต้องมีผลสะท้อน (Reflection) การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และวิจัย จึงต้องหวนคิดว่ในศตวรรษที่ 21 นี้ควรจัดการเรียนรู้ วิชาอะไร ซึ่งอาจไม่ต้องใช้หลายวิชาให้สามารถบูรณาการ กับชุมชนได้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4	อ.อัมรินทร์สุชา ทองลา	ให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนเกิดการเรียนรู้จริง เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่อย่างทรงคุณค่า
5	อ.วิรัช กาพภักดิ์	การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานเป็น การแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงาน วิจัยที่ผ่านกระบวนการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจน มีจรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ ตามรูปแบบการนำเสนอผลงานของแต่ละแหล่งที่ กำหนดขึ้นจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่งานวิจัยคือนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการ เพราะผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินกรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการเผยแพร่ ผู้เขียนบทความวิจัย จึงต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ ของบทความวิจัยก่อนเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ กว้างขวาง ตามเป้าหมายของการเขียนบทความวิจัยเพื่อ เผยแพร่ผลงาน

สรุปประเด็น :

1. ผู้เขียนบทความวิจัยจะต้องเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน
2. เพื่อเผยแพร่ให้ได้มาตรฐาน มีข้อคิดที่น่าสนใจว่า ใครคือ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนี้
3. สังคม ไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ดังนั้น อาจารย์ ควรมีการทบทวนการเรียนการสอนที่ควรนำนักศึกษา ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ของชุมชน
4. ให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนเกิดการเรียนรู้จริง เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตน อันจะเป็นประโยชน์
5. การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานเป็น การแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ผ่าน
